

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมและพบบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี



เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปยังวิทยาเขตจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมวิทยาเขตและรับฟังการดำเนินงานของคณะซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล รวมทั้งกอง

บริหารงานวิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สรารุช ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวย ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี รวมทั้งผู้บริหารของทั้งสามคณะ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฐธฤต บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้วและผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วได้เข้าร่วมต้อนรับด้วย

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาเขตจันทบุรีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพื้นที่ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของคณาจารย์ และความคืบหน้าของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม วิทยาเขตจันทบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นสำเร็จในปีนั้น จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวย ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของคณะอัญมณี ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น มีผลงานเด่นได้แก่ เหลี่ยมเจียรระนัยพลอย (ใช้โปรแกรม ๓D printer) เครื่องประดับต่าง ๆ ที่นำวัสดุท้องถิ่นมาคู่กับพลอย และการเพิ่มมูลค่า



กากพลอยให้

สูงขึ้น ๑๐ เท่า ส่วน ดร.สรารุช ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้กล่าวถึงผลการ

ดำเนินงานของคณะหลากหลายด้าน ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานเด่น ได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำออร์แกนิกส์ มาส์กหน้า (Face mask) ที่มีส่วนผสมของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายทะเลขนาดเล็กซึ่งพัฒนาจากงานวิจัย มี ๒ สูตรสำหรับวัยรุ่น และวัย

ทำงาน) มาตรฐานการตรวจโรคสัตว์น้ำและสิ่งแหวดล้อม และหลักสูตรดำน้ำ (Scuba diving) ซึ่งได้ใบอนุญาต (license) จาก NAUI สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริหาร ได้บรรยายสรุปถึงผลงานของคณะครอบคลุมภารกิจหลักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น มีผลงาน ได้แก่ ซากัญชา ซากระท่อม ซากักฮวย เก๊กฮวยออร์แกนิกส์

อบแห้ง ซากเห็ดถั่งเช่าสีทอง แคปซูลเห็ดถั่งเช่าสีทอง และสายเมารักสุขภาพ (เหล้าถั่งเช่าสีทองหมักบ๊วย) นอกจากนี้ นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรีธธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้กล่าวถึงบทบาทการให้บริการและการสนับสนุนของกองต่อส่วนงานทั้งสามในวิทยาเขตจันทบุรีและสนับสนุนภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี





รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเสริมว่า “ได้เคยมาเยี่ยมวิทยาเขตจันทบุรี ๔ ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับฟังการดำเนินงานของวิทยาเขตจันทบุรีในรายละเอียดมากขึ้น ได้มีโอกาสรู้จักและพบปะกับผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาเขตจันทบุรี รับทราบผลการดำเนินงานซึ่งมีความก้าวหน้าหลายเรื่องและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อกังวลของวิทยาเขตที่ยังมีอยู่ เชื่อว่าผู้บริหารของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยสามารถที่จะช่วยแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้ ขอแสดงความชื่นชมกับความพยายามของคณาจารย์ในการพัฒนางานวิจัยให้ไปสู่

ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่วิทยาเขต ขณะนี้เริ่มมีผลิตภัณฑ์เปิดตัวมากขึ้น นอกจากนั้น คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมในโครงการจันทบุรีโมเดล และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U๒T) รวมทั้งโครงการบริการทางวิชาการอื่นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน ขอฝากข้อคิดด้วยว่า ปัจจุบันมีเหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแนวคิดและทัศนคติของการทำงานและวิธีการทำงาน และความมั่นคงยั่งยืนของหน่วยงาน ดังนั้นบุคลากรของวิทยาเขตพึงตระหนักและพร้อมที่จะปรับตัวด้วย ในฐานะสภามหาวิทยาลัยบูรพาก็ใคร่ขอให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของวิทยาเขตจันทบุรี มา ณ โอกาสนี้ ครับ”



จัดทำโดย : นายเมธิน ศรีสวัสดิ์